

Số: 255 / BC-TĐ

**BÁO CÁO**  
**CÔNG TÁC ĐOÀN - HỘI VÀ PHONG TRÀO TTN**  
**6 THÁNG ĐẦU NĂM 2005**

-----000-----

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn, của Tỉnh ủy và phương hướng nhiệm vụ năm 2005 của BCH Tỉnh Đoàn. Sáu tháng đầu năm 2005, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cụ thể hóa bằng chương trình công tác định kỳ và tổ chức thực hiện ở các cấp bộ Đoàn đạt được những kết quả cụ thể như sau:

**I/-ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:**

**1/- Thuận lợi:**

Năm 2005 là năm diễn ra nhiều ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước: 75 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 30 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, 60 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 74 năm ngày thành lập Đoàn, 115 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, 45 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi,...đây là động lực là điều kiện để các cấp bộ Đoàn và Đoàn viên – Thanh niên trong tỉnh tiếp tục phấn đấu, rèn luyện.

BTV Tỉnh Đoàn tiếp tục nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đoàn cấp trên, sự phối hợp và cộng đồng trách nhiệm cao của các ngành chức năng tỉnh và các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong công tác Đoàn - Hội và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2005 và trong thời gian tới.

Là năm thứ ba Tuổi trẻ tỉnh nhà tiếp tục thực hiện NQ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII và NQ Đại hội Đoàn tỉnh Bến Tre lần thứ VII. Tình hình kinh tế - xã hội, ANQP trên địa bàn tỉnh ổn định và có chuyển biến tích cực đây là điều kiện thuận lợi để các cấp bộ Đoàn và Đoàn viên – Thanh niên trong tỉnh phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn, phấn đấu học tập, lao động, sáng tạo, đóng góp sức mình trong sự nghiệp CNH – HĐH đất nước, xây dựng quê hương giàu đẹp.

**2/- Khó khăn:**

Đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đoàn các cấp thay đổi và chu chuyển nhanh đặc biệt là sau cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân và chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp trong thời gian tới làm ảnh hưởng lớn đến công tác Đoàn - Hội và phong trào TTN trong tỉnh.

Trình độ, năng lực, kỹ năng công tác và quản lý của cán bộ Đoàn các cấp còn hạn chế chưa đáp ứng kịp thời với nhu cầu công việc đặc ra trong tình hình mới như hiện nay.

Công tác Đoàn - Hội và phong trào TTN đôi lúc chưa đáp ứng được nhu cầu bức xúc của Đoàn viên - Thanh niên hiện nay như: vấn đề giải quyết việc làm, sân chơi cho Thanh niên, thực trạng Đoàn viên - Thanh niên đi làm ăn xa gây khó khăn trong việc quản lý ĐVTN và công tác đoàn kết tập hợp TN; bên cạnh đó một bộ phận cán bộ Đoàn cấp cơ sở (Chi Đoàn ấp) và một bộ phận Đoàn viên - Thanh niên thiếu nhiệt tình đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến phong trào chung của tỉnh.

**II/- CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ - TƯ TƯỞNG:**

Tổ chức triển khai NQ 05 của BCH TW Đoàn, tiếp tục học tập và tìm hiểu 10 chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh, đăng ký thực hiện và làm theo đạo đức của người; 06 bài học lý luận chính trị của Đoàn; tổ chức triển khai và thực hiện cuộc vận động "Sống chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại" trong hệ thống tổ chức Đoàn thông qua nhiều hình thức như: Hội thi tìm hiểu trả lời câu hỏi, thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi, tọa đàm, diễn đàn TN về tư tưởng Hồ Chí Minh, xem và tọa đàm bộ phim "Hồ Chí Minh - chân dung một con người", qua đó triển khai kế hoạch và cho Đoàn viên - Hội viên đăng ký làm theo đạo đức Bác Hồ,... thu hút hàng trăm ngàn lượt cán bộ, Đoàn viên - TN tham gia.

Tổ chức học tập, tuyên truyền về ý nghĩa các ngày lễ lớn, 55 năm ngày truyền thống học sinh - sinh viên (9/01/1950 - 9/01/2005); 45 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/01/1960 - 17/01/2005); 75 năm ngày Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; ngày Biên phòng 03/3; kỷ niệm 74 năm ngày sinh nhật Đoàn, 30 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, 115 ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Riêng cấp tỉnh đã tổ chức lễ hội "Thắp sáng ngọn lửa Đồng Khởi" tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh với 130 đại biểu khách mời và 3.000 Đoàn viên, Thanh niên, học sinh - sinh viên dự; tổ chức chuyến về nguồn và tham gia các hoạt động xã hội tại xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri nhân kỷ niệm ngày Thành lập Đảng 03/02 có 500 lực lượng Đoàn viên - Thanh niên dự, tham gia mít tinh kỷ niệm 30 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất tổ quốc với trên 5 ngàn Đoàn viên - Thanh niên, học sinh - sinh viên tham dự,...

Tổ chức ra quân "Tháng Thanh niên 2005", lễ ra quân hưởng ứng "Tháng Thanh niên" ở các cấp diễn ra sôi nổi, rầm rộ và đồng loạt trong những ngày đầu tháng 3, tập trung trên 11.000 lực lượng Đoàn viên TN nhiệt liệt hưởng ứng, 100% Huyện - Thị Đoàn và cơ sở tổ chức mít tinh, họp mặt kỷ niệm ngày sinh nhật Đoàn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. BTV Tỉnh Đoàn phát hành 2.520 quyển Đặc san 26/3 nhân Tháng Thanh niên 2005; Phối hợp với Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh thực hiện tốt chuyên mục Tuổi trẻ Bến Tre trên Đài Truyền hình mỗi tháng phát sóng 02 kỳ. (Tháng Thanh niên có báo cáo chuyên đề riêng).

Mít tinh kỷ niệm lần thứ 74 ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; khánh thành nơi thờ tự cha, mẹ và anh hùng liệt sĩ Trần Văn Ôn tại xã Phước Thạnh - Huyện Châu Thành.

Đoàn ngành tỉnh, Đoàn tương tương, chi Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn tổ chức tốt kỷ niệm ngày sinh nhật Đoàn 26/3 với nhiều hình thức sinh hoạt phong phú và đa dạng thu hút hàng trăm lực lượng Đoàn viên TN tham dự.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phát động Đoàn viên – TTN hưởng ứng và tham gia tốt cuộc thi tìm hiểu “75 năm lịch sử vẻ vang Đảng cộng sản Việt Nam” và cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử Đảng bộ và Địa chí Bến Tre”, “60 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, “Cuộc thi tìm hiểu về Công An nhân dân”.

Phối hợp Sở Giáo dục – Đào tạo và Huyện Đoàn Chợ Lách tổ chức mittinh nhân kỷ niệm ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên, có 300 trại sinh là học sinh, sinh viên tiêu biểu về dự... Nhân dịp này Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức cuộc vận động ký cam kết Đoàn viên, Thanh niên - Học sinh, sinh viên không hút thuốc lá.

Liên tịch với Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên phòng Tỉnh kết hợp với Đoàn ngành tỉnh, Đoàn tương tương, các Huyện - Thị Đoàn và Đoàn ngành các Huyện - Thị trong tỉnh tổ chức giao lưu kết nghĩa với các đơn vị Biên phòng: 594, 598, 602, C19, Hải Đội 2 nhân ngày truyền thống Bộ Đội Biên phòng, ngày Biên phòng 3/3; đồng thời sơ kết 01 năm kết nghĩa giữa các đơn vị.

Ngoài ra, Đoàn các cấp còn tổ chức học tập Luật NVQS, ra quân cổ động tuyên truyền Luật Giao thông và ND 15/CP. Tuyên truyền giáo dục về đại dịch Ma túy HIV/AIDS rộng khắp cơ sở có trên 459.000 lượt người nghe.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thường vụ các Huyện - Thị Đoàn phối hợp Sở, Phòng Tư pháp tổ chức sinh hoạt CLB Tuổi trẻ với pháp luật. Các CLB Tuổi trẻ với pháp luật duy trì tốt việc tổ chức sinh hoạt định kỳ theo qui chế và chương trình, nội dung sinh hoạt, thời gian gần đây tập trung và các văn bản pháp luật về phòng chống ma túy, mại dâm và Luật giao thông... 100% các Huyện - Thị Đoàn đều có các đội TN tuyên truyền cổ động 10 thành viên được trang bị đầy đủ các dụng cụ, phương tiện cần thiết và xây dựng chương trình hoạt động cụ thể.

Nhìn chung, hình thức và nội dung, công tác giáo dục có nhiều nét mới đa dạng. Ngoài việc sinh hoạt giao lưu văn hóa, văn nghệ, chơi các trò chơi dân gian còn có các cuộc thi giải ô chữ, biểu diễn thời trang, vòng quay kỳ diệu, nghe nhân chứng lịch sử nói chuyện truyền thống, thi tìm hiểu... đã có sức lôi cuốn mạnh mẽ. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao nhận thức cho Đoàn viên TTN về truyền thống dân tộc, truyền thống quê hương.

Trong sáu tháng đầu năm 2005, Ban Thường vụ các Huyện, Thị Đoàn, Đoàn tương đương, Đoàn ủy, Chi Đoàn ngành Tỉnh chủ động bám vào các chủ điểm lịch sử để xây dựng chương trình giáo dục phù hợp đạt hiệu quả cao.

**II – CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐOÀN – HỘI, ĐOÀN THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG – CHÍNH QUYỀN:**

**1/- Công tác tổ chức xây dựng Đoàn - Hội:**

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo BTV các Huyện - Thị tiến hành sơ tổng kết NQ 01, NQ 07 cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng

66

viên”, triển khai hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện Đoàn viên năm 2005 đến 100% cơ sở Đoàn. Tiếp tục triển khai thực hiện NQ 01, 02 của BCH TW Đoàn lần III khóa VIII đến tận cơ sở Đoàn.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2004, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2005. Năm 2004, công tác Đoàn và phong trào TTN tiếp tục được Trung ương Đoàn công nhận là đơn vị xuất sắc.

Hội nghị BCH Tỉnh Đoàn lần thứ VII đã họp, biểu quyết cho rút tên 08 Ủy viên BCH, bầu bổ sung 08 Ủy viên BCH, 03 Ủy viên BTV, 02 UV UBKT. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã Quyết định điều động 01 đồng chí sang nhận công tác tại Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh từ ngày 01/03/2005 và đồng ý cho chuyển 01 đồng chí UV.BCH Tỉnh Đoàn về Phân viện TTN Miền Nam công tác. Bộ máy cấp Huyện cũng có sự biến động, đồng chí Bí thư Huyện Đoàn Chợ Lách được Huyện ủy điều động chuyển công tác. BCH Huyện Đoàn Chợ Lách, Thạnh Phú đã bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư. BCH Huyện Đoàn Chợ Lách, Thạnh Phú, Thị Xã họp củng cố cho rút tên 07 đồng chí BCH, bầu bổ sung vào BCH 09 đồng chí, bổ sung 08 đồng chí vào BTV; cho rút tên 02 đồng chí ủy viên UBKT, bầu bổ sung 02 vào ủy viên UBKT.

Đoàn Huyện, Thị tiếp tục củng cố bổ sung nhân sự và nâng chất lượng hoạt động 126 cơ sở Đoàn trực thuộc, thay đổi và bổ sung 54 Bí thư, 104 Phó Bí thư và 151 Ủy viên Thường vụ, Ủy viên BCH. Sau khi củng cố một số cơ sở Đoàn đã chuyển lên và từng bước nâng chất lượng hiệu quả hoạt động.

BTV Tỉnh Đoàn và BTV các Huyện - Thị Đoàn tổ chức mở 08 lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn (Tỉnh 03, Huyện - Thị: 05) với 868 cán bộ Đoàn tham dự.

BTV Tỉnh Đoàn và Huyện - Thị Đoàn tổ chức tốt Hội thi “Bí thư Đoàn cơ sở giỏi năm năm 2005” cho Bí thư Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh tham dự.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển Đoàn viên mới, lớp Đoàn viên 26/3, chú trọng phát triển Đoàn viên trên địa bàn dân cư, quan tâm công tác phát triển Đoàn viên nữ. Sáu tháng đầu năm tiếp tục học Điều lệ Đoàn cho 21.047 TN đối tượng Đoàn; Phát triển 18.025 Đoàn viên mới đạt 90,13% so NQ năm (20.000/năm). (Phát triển trong Tháng TN 3.349 Đoàn viên).

Triển khai NQ Đại hội Đại biểu HLHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre lần III và đưa Đoàn đại biểu gồm 9 đồng chí dự Đại hội toàn quốc Hội LTTN Việt Nam lần thứ V.

Các cấp Hội trong tỉnh xây dựng kế hoạch và chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội UBH LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre lần III, NQ Đại hội UBH LHTN Việt Nam lần V. Tiếp tục thực hiện NQ 01 BCH TW Đoàn về công tác đoàn kết tập hợp Thanh niên trong hình thức mới, đẩy mạnh củng cố phát triển 281 Chi hội, CLB, Đội, nhóm; quan tâm công tác phát triển Hội viên và các thành viên

67  
tập thể của Hội. Kết nạp 14.237 TN vào Hội đạt 59,03 % so NQ năm (24.118 Hội viên/năm).

Các đơn vị có số Đoàn viên, Hội viên mới phát triển cao là: Bình Đại, Mô Cày, Ba Tri, Thị xã.

## **2/- Đoàn tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền:**

Thường xuyên tổ chức giáo dục và nâng cao nhận thức của Đoàn viên TN về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng công sản Việt Nam; xây dựng ý thức và trách nhiệm cao trong xây dựng và bảo vệ Đảng, Chính quyền trong Đoàn viên TN. Sáu tháng đầu năm 2005 các cấp Đoàn đã tổ chức được 233 cuộc học tập, giáo dục về các nội dung trên cho 31.086 Đoàn viên TN.

Song song với việc học tập, góp ý xây dựng NQ của Đảng, chú trọng phát triển nhân tố trong các phong trào, Đoàn đã giới thiệu 1.510 Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và đã kết nạp 336 Đảng viên trẻ. Trong đó đã phát triển 02 Đoàn viên ưu tú là học sinh Trường THPT Ba Tri vào hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam.

Phối hợp với BTC Tỉnh ủy tổng kết 10 năm công tác phát triển Đảng viên trong thanh niên và 5 năm cuộc vận động Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam cấp tỉnh và đang chỉ đạo Huyện - Thị tổng kết cấp huyện và cơ sở.

## **III – PHONG TRÀO THI ĐUA TÌNH NGUYỆN XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC:**

### **1/- Chương trình học tập, sáng tạo làm chủ KHCN:**

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Chi Cục Thú Y tổ chức tập huấn phòng chống, tiêu hủy dịch cúm gia cầm cho 265 tuyên truyền viên của Đoàn các cấp và Đội trưởng các đội TN tình nguyện ở cơ sở. Sau đó lực lượng này phối hợp ra quân 359 cuộc cùng nhân dân và các ngành liên quan góp phần dập tắt dịch hại.

Nhân dịp Tết Nguyên Đán, Ban Thường vụ các Huyện - Thị Đoàn phối hợp tổ chức họp mặt đầu năm, sinh viên các trường Đại học, Cao Đẳng ở Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh quê ở Bến Tre; Đồng thời tổ chức cho sinh viên giáo dục hướng nghiệp cho học sinh cấp III ở các trường THPT trong toàn tỉnh .

Ban Quản lý Dự án trí thức trẻ tình nguyện về phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa tổ chức ra quân 2 đợt có 16 thành viên tình nguyện về công tác ở các xã của 04 Huyện: Mô Cày, Châu Thành, Thạnh Phú và Bình Đại, được lãnh đạo Huyện và các xã quan tâm bố trí ổn định. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện dự án trí thức trẻ tình nguyện.

BTV Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở GD - ĐT, Bưu điện tỉnh, Sở khoa học và công nghệ tổ chức thành công Hội thi "Tin học trẻ không chuyên tỉnh Bến Tre năm 2005" có 65 thí sinh là học sinh các trường TH, THCS, THPT trong tỉnh tham

gia. Đồng thời tổ chức ôn tập, thành lập các đội tuyển tham gia hội thi tin học khu vực và toàn quốc trong thời gian tới.

**2/- Chương trình tham gia thực hiện CTTN, tham gia lao động xã**

**hội:**

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Phối hợp với Sở NN & PTNT tổ chức Hội thảo phát triển kinh tế trang trại trẻ, báo cáo điển hình về hiệu quả hoạt động trang trại trẻ năm 2005 có 57 đại biểu tham dự, phối hợp với Ngân hàng vay vốn cho Thanh niên sản xuất, kinh doanh. Thực hiện xoay vòng vốn 02 dự án (120) ở Châu Thành, Ba Tri cho 08 Thanh niên với kinh phí 117 triệu đồng.

Ban Quản lý Dự án cầu nông thôn tỉnh đã khởi công xây dựng 02 cầu thép không gian của 12 cầu năm 2005.

Trong “Tháng Thanh niên” ở cấp Tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Huyện Đoàn Mô Cày phối hợp tổ chức ra quân khởi đầu tháng TN là 02 công trình TN khá qui mô: Công trình nâng cấp 02 lộ nông thôn dài 05 km huy động 700 lực lượng tham gia lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn. Đoàn cấp Huyện và cơ sở còn tổ chức ra quân thực hiện 171 công trình TN như: trồng cây ăn trái, trồng cây xanh các Đồn Biên phòng, nâng cấp lộ nông thôn, dọn dẹp vệ sinh các chợ, tham gia giữ gìn trật tự ATGT, tuyên truyền, dập tắt các ổ dịch cúm gia cầm; thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn, vận động quyên góp vật chất tặng cho thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, chỉnh trang ấp văn hóa với gần 12.500 lực lượng Đoàn viên TN tham gia nâng tổng số CTTN 6 tháng đầu năm trong toàn tỉnh là 238 công trình.

Ủy Ban Hội LHTN Tỉnh phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ, Thị xã Đoàn tổ chức mít tinh kêu gọi Đoàn viên TN hiến máu nhân đạo. Kết quả có 362 Thanh niên tình nguyện cho máu, kết quả đã hiến 362 đơn vị máu.

Ban CTTN Công an tỉnh phối hợp với Đoàn ủy Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, Công Đoàn bệnh viện Trần Văn An, Công đoàn Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm Bảo Việt, Quân sự tỉnh, Trung tâm bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em, Đoàn Bệnh viện 30/4, Công ty điện báo điện thoại thành phố tổ chức chuyên về nguồn tại 04 xã: Bình Khánh Tây, Bình Khánh Đông, Phước Hiệp, Định Thủy thuộc Huyện Mô Cày cấp học bổng cho 250 học sinh nghèo vượt khó và tặng quà, học phẩm cho 40 em thiếu nhi nghèo với tổng trị giá 220 triệu đồng. Chi Đoàn Tỉnh Đoàn cử Đoàn viên giao lưu với Chi đoàn Xí nghiệp phà nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Đoàn 26/3, tổ chức sân chơi và tặng quà cho thiếu nhi nhân ngày 01/6.

Huyện Đoàn Chợ Lách tiếp tục phát động quyên góp kéo điện mang lại ánh sáng tình thương cho gia đình nghèo chưa có điện sử dụng. Đây là việc làm mới có ý nghĩa thiết thực đối với TN trong Huyện.

Đoàn các cấp trong 6 tháng đầu năm 2005 đã tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm và hướng dẫn làm 358 hồ sơ cho Đoàn viên – Thanh niên đi lao động ở Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan,...

Nhân dịp Tết Nguyên Đán, Đoàn các cấp phối hợp thăm tặng quà cho gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, TNXP, TN tình nguyện đi lập nghiệp ở Đắc Lắc; trí thức trẻ tình nguyện tình nhà, thăm các đồng chí nguyên là Bí

thư, Phó Bí thư Đoàn các thời kỳ. Huyện Đoàn Châu Thành và Ban công tác TN Quân khu 9 kết hợp xây tặng 01 ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trị giá 18 triệu đồng, xây dựng 02 Nhà tình thương cho thiếu nhi nghèo trị giá 12 triệu đồng.

Nhằm chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho đợt ra quân thực hiện Chiến dịch Thanh niên - Học sinh - sinh viên tình nguyện "Mùa hè xanh 2005", BTV Tỉnh Đoàn tổ chức triển khai các nội dung của chiến dịch theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đoàn cấp trên đến 100% các Huyện - Thị Đoàn trong toàn tỉnh và các trường có sinh viên về tham gia chiến dịch vào tháng 5/2005. BTV các Huyện - Thị Đoàn đến nay đã triển khai tốt các nội dung trên đến 100% cơ sở Đoàn trong tỉnh.

**3/- Chương trình Thanh niên xung kích bảo vệ tổ quốc, phòng chống tội phạm - TNXH:**

Công tác tuyển quân năm 2005, toàn tỉnh có 1.360 Thanh niên nhập ngũ, trong đó hơn 60% là Thanh niên tình nguyện, 100% Thanh niên đều bảo sức khỏe tốt, trình độ học vấn đạt từ lớp 8 trở lên trong đó Thanh niên tốt nghiệp lớp 12 chiếm tỷ lệ khá cao; Thanh niên tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng và chuyên môn kỹ thuật là 52 Thanh niên, cụ thể: 700 TNTN, 73 Đảng viên, 1.273 Đoàn viên. Tiếp nhận 1.224 Bộ đội xuất ngũ về địa phương.

100% xã, phường, thị trấn Đoàn đồng loạt tổ chức Hội trại tòng quân 22/12. Hội trại và ngày Hội tòng quân đã thu hút 9.017 Đoàn viên TN tự giác đăng ký tình nguyện đi xây dựng Quân đội, tham gia các đội dân quân tự vệ, các đội TNXX an ninh.

Ban Thường vụ Huyện Đoàn Mỏ Cày, Giồng Trôm phối hợp diễn tập mô hình Tiếng mõ an ninh khắp 100% xã, thị trấn; Huyện Đoàn Bình Đại, Châu Thành, Ba Tri phối hợp Phòng Tư pháp, Công an Huyện tổ chức tọa đàm về công tác phòng chống tội phạm - TNXH; sáu tháng đầu năm có 13 CLB Cựu quân nhân được thành lập với 527 thành viên tham gia nâng tổng số CLB Cựu quân nhân trong toàn tỉnh lên 120 CLB.

Trong 6 tháng đầu năm Đoàn các cấp trong tỉnh phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Công an, Phụ nữ đã nhận giáo dục và cảm hóa 122 Thanh niên chậm tiến. Hỗ trợ vốn và hướng dẫn cách thức làm ăn cho 24 thanh niên sau khi giáo dục, cảm hóa với số tiền 17 triệu đồng.

Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 154/160 Đội Thanh niên xung kích giữ gìn trật tự An toàn giao thông, với hoạt động thiết thực và chủ yếu là tuyên truyền và giáo dục về ATGT, sau hơn hai tháng đã kết hợp với Công an ra quân được 1.317 cuộc, xử lý và giáo dục 3.476 trường hợp vi phạm như: chở quá số người, không đội nón bảo hiểm,... xử phạt hành chính 805 đối tượng với tổng số tiền trên 13 triệu đồng. Theo đánh giá của nhân dân và các ngành chức năng hoạt động của Đội TNXX giữ gìn trật tự ATGT thật sự có hiệu quả, đơn vị Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú, Giồng Trôm,... là những nơi làm tốt công tác này.

70

BTV Tỉnh Đoàn tổ chức 03 lớp tập huấn kiến thức về phòng chống Ma túy, HIV/AIDS cho cán bộ Đoàn với 274 học viên tham gia.

#### **4/- Chương trình nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho TTN:**

Nhân kỷ niệm các ngày lễ trọng đại trong năm, Ban Thường vụ Thị xã Đoàn có cuộc giao lưu thăm hỏi đơn vị kết nghĩa - Đoàn Thị xã Tân An - Tỉnh Long An; Chi Đoàn Đài Phát thanh Truyền hình giao lưu Chi Đoàn khối Đảng Huyện Bình Đại và Chi Đoàn Đồn Biên phòng 594. Huyện Đoàn Châu Thành giao lưu kết nghĩa Huyện Đoàn Tân Trụ - Long An, Thị Đoàn Bạc Liêu,...

Đoàn các cấp còn tổ chức 173 đợt diễn văn nghệ, giao hữu bóng đá, bóng chuyền thu hút đông đảo lực lượng tham gia và khán giả cổ vũ. Tỉnh Đoàn phối hợp Sở TDTT tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng năm 2004, giải Việt dã Báo Đồng Khởi có trên 3.000 lực lượng tham gia chạy biểu dương và 800 vận động viên tham gia dự thi và và giải Cúp các CLB bóng đá mini cấp tỉnh năm 2005; có 29 Đội bóng đá đại diện cho 8 Huyện - Thị và Đoàn ngành, Đoàn trường trực thuộc tỉnh về tham gia. Kết quả giải nhất hệ A thuộc đơn vị Thị Xã, hệ B thuộc về Trường Cao Đẳng Bến Tre.

#### **5/- Chương trình hợp tác quốc tế:**

Trong 6 tháng đầu năm 2005 Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tranh thủ sự hợp tác của tổ chức phi Chính phủ Hosanna International (Hàn Quốc) xây dựng 27 Nhà tình thương cho gia đình chính sách, gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 162 triệu đồng và một cầu nông thôn trị giá 13 triệu đồng.

### **IV - CÔNG TÁC ĐOÀN - ĐỘI VÀ PHÒNG TRÀO TTN TRƯỜNG**

#### **HOC:**

Các cấp Đoàn - Đội từ tỉnh đến cơ sở tổ chức tốt cho Đoàn viên - Thanh niên, học sinh - sinh viên viếng và thực hiện công trình "Những đóa hoa trên mộ liệt sĩ (đợt 2) trên tất cả các Nghĩa trang liệt sĩ trong toàn tỉnh.

Tổ chức mittinh, họp mặt kỉ niệm 55 năm ngày truyền thống Học sinh - sinh viên tại Huyện Chợ Lách với hơn 1.000 Đoàn viên - học sinh tham dự; tổ chức tọa đàm về "Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn trong trường học" và "Tuyên truyền, vận động Đoàn viên - HS - SV không hút thuốc lá".

BTV Tỉnh Đoàn, HĐĐ tỉnh phối hợp với Sở GD - ĐT, UBDS Gia đình - Trẻ em tổ chức liên hoan "Cháu ngoan Bác Hồ - Chiến sĩ nhỏ giải phóng quân" với 350 đại biểu thiếu nhi tham dự; cử Đoàn 35 em thiếu nhi tiêu biểu về nguồn tham quan các di tích lịch sử tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tháng Thanh niên 2005, Ban Trường học - HĐĐ tỉnh phát động 100% học sinh các trường THPT và các Liên Đội trong tỉnh tham gia hưởng ứng, hơn 10.000 lượt Đoàn viên - học sinh tham gia thực hiện các công trình, phần việc TTN.

Phối hợp mở 01 lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho 321 giáo viên TPT Đội trong toàn tỉnh năm 2005.

Ban Trường học - HĐĐ tỉnh kiểm tra công tác Đoàn, Hội, Đội năm học 2004 - 2005, kết quả Đoàn trường học 6 mạnh : 02 khá; HĐĐ 07 mạnh : 01 khá. Ký liên tịch với UBDS GD - TE về công tác phòng chống Tai nạn thương tích cho Trẻ em năm 2005.



71

Phối hợp với Sở Giáo dục – Đào tạo, Đài phát thanh và truyền hình tổ chức Hội thi “Kinh vạn hoa” lần V - năm 2005, có 8 Đội tuyển đại diện cho 08 đơn vị Huyện - Thị trong tỉnh về tham dự. Hội thi giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi tỉnh Bến Tre năm 2005 có 33 thí sinh tham dự.

Sáu tháng đầu năm có 34 sáng kiến kinh nghiệm của các đồng chí là Tổng Phụ Trách Đội, các sáng kiến đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

Ban TTN trường học - Hội Đồng Đội tỉnh hoàn thành 08 hồ sơ “Giải thưởng Kim Đồng”, 04 hồ sơ giải thưởng “Lý Tự Trọng”, 02 hồ sơ giải thưởng Trần Văn Ôn, “Giải thưởng Đôrêmon”.

Nhà Thiếu nhi Tỉnh tổng kết hoạt động năm 2004, đề ra chương trình hoạt động năm 2005. Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Ất Dậu 2005 như: Thi vẽ tranh “Xứ dừa mùa xuân” thu được 2.119 tranh; Thi “Búp bê xinh ngoan” có 83 em tham gia; biểu diễn chương trình văn nghệ đón giao thừa, Liên hoan Táo quân về trời, phục vụ văn nghệ gây quỹ khuyến học, khuyến tài ở Bình Đại, Châu Thành. Duy trì các lớp năng khiếu, tổ chức Hội thi liên hoan truyền truyền măng non “Táo quân về trời” có 17 Đội tham gia; Liên hoan đàn Organ có 44 thí sinh tham gia; tổ chức các hoạt động hoạt động Hè 2005. Riêng Hội Đồng Đội Huyện Mô Cày duy trì sân chơi cuối tuần ở Định Thủy mỗi kỳ sinh hoạt thu hút trên 200 em tham gia.

Nhân ngày quốc tế thiếu nhi 01/6 Nhà thiếu nhi tỉnh tổ chức sân chơi tuổi thơ với nhiều trò chơi hấp dẫn, phong phú thu hút trên 300 thiếu nhi tham gia, tổ chức đêm giao lưu văn nghệ, tặng quà, UB Dân số trao 170 phần quà cho các em thiếu nhi, trao 03 suất học bổng với tổng trị giá 4,7 triệu đồng. Nhân dịp này NTN Tỉnh khai giảng 14 lớp năng khiếu Hè 2005 với 324 học viên tham gia.

## **V/- NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG:**

### **1/- Mặt được:**

- Những tháng đầu năm 2005, Đoàn các cấp đầu tư tốt vào một số hoạt động lớn đạt hiệu quả đóng góp khá tốt trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, ANQP – nhất là trong “Tháng Thanh niên” và kỷ niệm 30 năm giải phóng miền Nam, từng nội dung chương trình cụ thể đều bám chắc vào phương hướng NQ năm.

- Công tác giáo dục có nhiều đổi mới về mặt nội dung, chú trọng nâng cao nhận thức. Việc tổ chức học tập các NQ Đảng – Pháp luật của Nhà nước, NQ của BCH Trung ương Đoàn, BCH TW Hội đều được Đoàn - Hội các cấp quan tâm thực hiện tốt.

- Các Huyện - Thị Đoàn có cơ sở trung bình, yếu kéo dài đã củng cố khắc phục, nhiều nơi thiếu khuyết cán bộ được cấp ủy và Đoàn cấp trên quan tâm chọn lựa bổ sung kịp thời. Số lượng phát triển Hội viên có giảm nhẹ hơn so với cùng kỳ năm 2004, giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng tăng hơn năm trước nhưng tỷ lệ kết nạp thấp hơn cùng kỳ 2004.

- Các phong trào thi đua xung kích tình nguyện của TTN ngày càng được đông đảo lực lượng trẻ tham gia nhiệt tình. Kế hoạch tháng TN được triển khai đồng bộ rộng khắp. Nhiều công trình phần việc của “Tháng Thanh niên” nở rộ các địa phương, mang lại kết quả vượt bậc so với tháng 3 hàng năm.

**2/- Hạn chế:**

- Việc củng cố chi đoàn yếu kém năm 2004 và Đoàn cơ sở còn một số Huyện chưa có xây dựng kế hoạch riêng.
- Việc đăng ký và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh chưa được các cấp Đoàn đặc biệt quan tâm, chú trọng từ đó hiệu quả mang lại không cao.
- Chương trình hành động thực hiện NQ 04, 05 của BCH TW Đoàn một số đơn vị Huyện - Thị thực hiện chưa tốt.
- Chất lượng tổ chức và hoạt động một số chi đoàn, đoàn cơ sở còn nhiều hạn chế; nội dung và hình thức sinh hoạt chi đoàn một số nơi chậm đổi mới, chưa thu hút đông đảo Đoàn viên - Thanh niên tham gia sinh hoạt; tổ chức và hoạt động của Hội LHTN Việt Nam ở một số nơi còn nhiều yếu kém, mờ nhạt.

**3/- Nguyên nhân:**

- Sáu tháng đầu năm 2005 Đoàn các cấp thực hiện rất nhiều việc từ chỉ đạo của Đoàn cấp trên, của cấp ủy và các ngành phối hợp. Do lực lượng cán bộ Huyện - Thị Đoàn rất mỏng, một số đồng chí đi học chuyên môn, chính trị nên chỉ làm theo sự vụ, sự việc, chưa có tinh chủ động cao.
- Trong sáu tháng đầu năm, cán bộ Đoàn chủ chốt ở cơ sở biến động nhiều từ đó ảnh hưởng rất lớn đến công tác chỉ đạo.

Những kết quả trên làm cơ sở tiền đề cho việc hoàn thành các chỉ tiêu NQ của cả năm. Tuy nhiên chất lượng, định kỳ sinh hoạt cấp cơ sở, chi đoàn cần quan tâm củng cố, hoạt Hội các cấp cần đầu tư thêm, chương trình RLĐV nhiều nơi thực hiện chưa tốt; việc thực hiện chế độ thỉnh thị báo cáo một số nơi chấp hành chưa tốt làm hạn chế trong việc tổng hợp báo cáo các cấp lãnh đạo và Đoàn cấp trên.

**\* Nơi nhận :**

- TT Tỉnh ủy
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy
- Đ/c Trưởng BDV Tỉnh ủy
- BBT TƯ Đoàn
- Ban TTVH TƯ Đoàn
- VP TƯ Đoàn 1, 2
- Đ/c An Định Doanh
- Đ/c Nguyễn Thành Phong
- Đ/c Nguyễn Thanh Xuân
- BTG TƯ - BDV TƯ
- Các Đ/c trong BTV TD
- Lưu VP-TĐ

**TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN  
PHÓ BÍ THƯ TT**

**Huỳnh Văn Tân**